



ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและขึ้นบัญชีเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)
รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและขึ้นบัญชีเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังมีรายชื่อเรียงลำดับตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ หากผู้ขึ้นบัญชีไม่มารายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และกรมฯ จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับสำรองลำดับถัดไป

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชนจะถือว่าผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. ภายหลังจากมีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากอาสาพัฒนา (อสพ.) ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนจะพิจารณาผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) เว้นแต่ระยะเวลาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้นคงเหลือน้อยกว่า ๔ เดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
แนบท้ายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดอุทัยธานี

(จังหวัดอุทัยธานี ได้รับจัดสรร อสพ. จำนวน ๑ คน)

ลำดับที่สอบได้	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นาง นฤมล รัตนสูตร	
๒	นางสาว จุรีพร แก้วสุรินทร์	สำรองลำดับ ๑
๓	นางสาว มนปณิตา วงศ์กมลไสย	สำรองลำดับ ๒

